



▲ งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่บ้านเด็กกำพร้าในปีนี้ จัดอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสที่บ้านของเราจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 40..นอกจากเด็กๆ จะได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมของเรา คือส่งความสุขไปยังผู้มีอุปการคุณทั่วโลกด้วยเสียงเพลงอันไพเราะในช่วงพิธีเปิดงานโดยคุณพ่อวีระแล้วน้องๆ ทุกคนได้รับของขวัญประจำเทศกาล และยังได้จับรางวัลพิเศษกันอย่างสนุกสนานโดยมีอาหารอร่อยๆ มีบริการตลอดงาน แยกหรือมาร่วมงานจำนวนมาก คุณบิล คุณซัน และคุณต๋อยได้จัดการประมูลสิ่งของเพื่อนำรายได้มาช่วยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ส่วนการแสดงบนเวที มีบัลเล่ต์สวยๆ จากโรงเรียนนริศพิทย และโรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ พัทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณไพโรชิต เจตะภัย นายกสมาคม ไรต์บิลยูซีเอกรุงเทพศูนย์พัทยา การเต้นจากเด็กๆ ของบ้านเอื้ออารี และมายากล จากทีมของคุณเพนกวิน ขอบพระคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อทั้งทุนทรัพย์ อาหาร สิ่งของ และแรงกาย-แรงใจ มาสนับสนุนงานของเราในคำคืนนี้ รวมถึงของรางวัลจับฉลากของบุคลากรของมูลนิธิ ซึ่งถือโอกาสร่วมสังสรรค์กันต่ออีกระยะหนึ่งด้วย ขอพระกุมารเจ้าอาวยพรสมาชิกในบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ให้มีสุขภาพดี ภารกิจการบวรับ ครบถ้วนอบอุ่นเข้มแข็ง และมีความสุขตลอดปี 2014 ครับ/ค่ะ



▲ กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง.. โอกาสวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับนักเรียน รวมถึงน้องๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาลในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 มีทั้งขบวนพาเหรด เกมการละเล่นสนุกๆ อาทิ เกมโยนเหรียญ ตีกอล์ฟ โยนห่วง ส่องของต่อผ้า กรอกน้ำใส่ขวด ตลอดจนเดินหมุนสุลาฮูปเข้าเส้นชัย สมาชิกในสีแดง เขียว และชมพู มีความสุข สนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ตลอดช่วงเช้า และมีขนมอร่อยๆ รับประทานด้วย ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านรวมถึงผู้ร่วมดูแลและร่วมสนุกกับเด็กๆ ทั้งพี่เลี้ยงและครูอาสาสมัคร เซร่า คาจารีนำ อาลีนา และนาอิม่า ขอพี่น้องๆ ทุกคนมีสุขภาพดี เป็นที่รักของคนรอบข้าง ก้าวหน้าในการเรียน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะ/ครับ

บริจาคช่วยเหลือน้องๆ ได้ที่
 ชื่อบัญชี : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 สาขา : บางละมุง เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9

PATTAYA GAZETTE

บ้านเด็กกำพร้า พัทยา & โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
 ฉบับที่ 18 : พฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ถุ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี 20260

สิ่งพิมพ์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ติดต่อได้ที่

ตุ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426
แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204
อีเมล : info@thepattayaorphanage.org
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



โครงการต้อนรับกลับบ้านเกิด



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เชิญครอบครัวบุตรบุญธรรมจากประเทศเยอรมนีและสวีเดนแลนด์ที่ได้รับเด็กกำพร้าจากมูลนิธิฯ ให้กลับมาเยี่ยมมาตุภูมิบ้านเกิดระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีการตอบรับยืนยันเข้าร่วมแล้ว 17 ครอบครัว โดยในช่วงระยะเวลา 4 วันดังกล่าว จะจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มากมาย รวมทั้งการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองพัทยา เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวบุญธรรมได้ซึมซับกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งให้เด็กๆ เหล่านั้นได้สัมผัสรับรู้ถึงช่วงเวลาเริ่มต้นชีวิตที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาแห่งนี้



▲ ด้วยความสำนึกถึงพระพรต่างๆ โดยเฉพาะความรักและความเอาใจใส่ของพระเป็นเจ้า ที่มีต่อเด็กๆ กว่า 900 คนในช่วงเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา บ้านเด็กกำพร้า พัทยา จัดฉลองครบรอบ 40 ปี โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นไฮไลท์ของงาน ซึ่ง าวพนาฯ ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรีและประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คนปัจจุบัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี... พระสังฆราชกิตติคุณ เทียนชัย สมานจิต อดีตประธานมูลนิธิฯ ตลอดจนคณะสงฆ์ นักบวช บรรดาผู้อุปถัมภ์เด็กๆ ผู้มีอุปการคุณทั้งในท้องถิ่นและจากประเทศต่างๆ รวมประมาณ 800 คน มาเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้...เราระลึกถึงคุณพ่อเธรี่ เบรนนัน ผู้ก่อตั้งที่ล่วงลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน และบรรดาผู้มีพระคุณทั้งในอดีตและปัจจุบัน..นอกจากนี้ เราถือโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบรรดาพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต และประกาศเกียรติคุณของผู้ร่วมงาน 7 คน ซึ่งปฏิบัติงานในบ้านของเรามาเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปี.. คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่าน ทั้งที่มาร่วมและช่วยงานในวันนำขึ้นขมยินดี รวมถึงผู้ที่ส่งความปรารถนาดีและสนับสนุน "ทุนเลี้ยงเด็กกำพร้า พัทยา" ในโอกาสพิเศษนี้.. ขอพระพรอันอุดมยังคงเหลือมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆ ในความดูแลของเรา ได้เติบโตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความสุข สุขภาพดี และสามารถมีอนาคตที่ดีต่อไป..
 ขอขอบพระคุณผู้จัดเตรียมงานทุกท่านรวมถึงเมืองพัทยา โรงเรียนมารีวิทยา บ้านแฉะพระพุทธรักษา ศรีราชา คณะนักขับร้อง วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา กลุ่มโภชนาการมิสซังจันท และ คณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งจันทบุรี เป็นพิเศษด้วยค่ะ/ครับ

จดหมายจากผู้บริหาร

หนึ่งในประสบการณ์ที่งดงามที่สุดที่ผมได้สัมผัสในระหว่างการดูแลบ้านเด็กกำพร้าคือการเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นกับเด็กหนุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งตระกูลยนต์ของผมจนบอบ เวลาที่ถูกเพื่อนแกล้ง ผมมารับทราบด้วยความประหลาดใจถึงเหตุผลของการกระทำของเขา ไม่ว่าจะผมจะแสดงออกว่าผมรักเขาเพียงใด โดยเด็กคนนี้นับบอกอย่างซื่อ ๆ ว่า “ผมโกรธเพื่อน แต่เอาคืนไม่ได้ ก็เลยเตะรถของพ่อ”

กว่าผมจะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำกับเหตุผลของเด็กคนนี้ก็ใช้เวลาในการร่ำฟังไต่ตรองอยู่นานทีเดียว ที่สุด ผมก็เข้าใจว่าสำหรับเด็กหนุ่มคนนี้ ผมเป็นพ่อ ซึ่งปกป้องดูแลเขาเป็นอย่างดี และเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ เขาก็ส่งสัญญาณถึงผมโดยตรง ให้ช่วยจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าของเขา จะว่าไปนี่ก็หมายความว่าเขาฝากชีวิตไว้กับผม และมั่นใจว่าผมจะต้องดูแลเขาอย่างดีเสมอ.. ผมยังสงสัยอยู่ว่ามีเรื่องที่ผมยังต้องเรียนรู้จากเด็ก ๆ อีกเท่าไร



บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์
ผู้อำนวยการ



▲ ชิสเตอร์เจน ลินประยูร นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา พระโขนง กรุงเทพฯ จำนวน 72 คน มาเยี่ยมเยียนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยน้องมิ่ง สมาชิกของเรา ซึ่งศึกษาอยู่ชั้นปี 3 ของสถาบันสอนวิชาเลขานุการ แห่งนี้ ได้ร่วมอยู่ในคณะด้วยในโอกาสนี้ แยกของเราได้ชมวิถีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ เข้าเยี่ยมเด็กอ่อนและมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของน้องๆ วัยเรียน นำความซาบซึ้งใจมาสู่เราทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอพระอวยพรทุกท่าน ครอบครัว และหมู่คณะ โดยเฉพาะโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ซึ่งเพิ่งฉลองครบรอบปีที่ 50 ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป



▲ นางอัมพรณ นางสาวรัชชนันท์ และนายธนโชติ เตชะสมบูรณภิกขุ ผู้บริหาร บริษัท เวลด์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด นำบุคลากรจำนวน 22 ท่านเดินทางจากเขตบางรัก กรุงเทพฯ เข้ามาเยี่ยมเด็ก ๆ ภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ในโอกาสนี้ ทางคณะได้รับชมวิถีทัศน์และเข้าเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการทักทายกับน้องๆ รุ่นโต ขอขอบคุณสำหรับอ้อมกอดอุ่นๆ ที่มอบให้ กับเด็กกำพร้าวัยทารกและการบริจาคสิ่งของจำเป็น อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน ขอขอบคุณทุกท่าน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรสำหรับผู้บริหาร บุคลากร และครอบครัวของทุกท่าน ให้พบแต่ความสุขและสิ่งที่ดี



▲ ระหว่างการจัดกิจกรรม Admin Show & Share / Get Together เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของหมู่คณะ บุคลากรวิชาชีพจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 100 ท่าน พร้อมใจกันเข้ามามอบความสุขให้กับน้องๆ หลายช่วงวัยที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ไม่เพียงได้รู้จักองค์กรเท่านั้น คณะแขกกลุ่มใหญ่ยังมีส่วนร่วมช่วยกันมอบเงินให้กับเด็ก ๆ ผ่านทางอ้อมกอดอุ่นๆ และความเป็นกันเองที่มอบให้เด็กทารก ซุคซนมและแครปแสมร่อยสำหรับเด็ก รุ่นโตและเด็กพิการทางการได้ยิน ตลอดจนทุนทรัพย์สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนด้วย บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง



▲ อาจารย์สิริษา นิยมสุข นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 129 คน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางป้อมสมุทรปราการ เข้ามาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เมื่อได้ทำความรู้จักกับบ้านของเราผ่านการชมวิถีทัศน์ และรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่แล้วจึงได้พบปะทักทายกับ น้องๆ วัยทารกในห้องเด็กอ่อนพร้อมกับมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าวัยเรียนอีกด้วย ขอขอบพระคุณสำหรับความปรารถนาดีและไม่ลืมเด็ก ๆ ในบ้านหลังนี้ ขอให้พี่ๆ นักเรียนทุกคนก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนตลอดจน ผู้บริหาร คณะอาจารย์ พบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป



▲ สุขสันต์วันแห่งความสำเร็จแด่น้องออย..คุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ พร้อมด้วยคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ชิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ และคุณครูตี๋ ซึ่งเปรียบได้ดังพ่อแม่ของนางสาวออย มะลิวัลย์ ได้เป็นผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เดินทางไปร่วมชื่นชมยินดีกับน้องออย หลังพิธีรับปริญญาบัตรประจำปี 2556 ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก โดยมีพระอัครสังฆราชพอลซาล อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีท่ามกลางบัณฑิตใหม่กว่า 250 คน น้องออยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นำความสุขและภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พี่ออยได้เป็นตัวอย่างที่ดีของน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยความมานะพยายามจนจบการศึกษา เป็นพยาบาลวิชาชีพคนแรกของเราในรอบ 40 ปี และในขณะนี้ กำลังทำงานสร้างอนาคตของตน ขอพระอวยพรให้พี่ออยของน้อง ๆ มีความสุข และชีวิตอันสดใสครับ



▲ พญ. รมร แยมประทุม พร้อมด้วย พญ. กฤษฐา จีระวงศ์พานิช ได้นำคณะนิสิตแพทย์ปี 4 จากมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาทำความรู้จักกับงานและสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา / มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการองค์กรสวัสดิภาพเด็ก ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าให้กับแขกของเราได้รับฟัง และคุณสมเกียรติ โพธิ์วิระยุทธ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรของเราได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนนำเอาต้นตะขอยิ้มชมรอบบริเวณบ้านและทักทายกับคุณครูและน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหน้าโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและพี่ๆ นิสิตที่น่ารักทุกๆ ท่าน



▲ ช่างเป็นความกรุณาและใจดี ที่คณะผู้บริหารบริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แก่ คุณต้น เล เยน พร้อมด้วยคุณกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ และคุณกัญญาณี กรสุธาพิทยกุล นำบุคลากรจำนวนกว่า 60 ท่านจากเขตสาทร กรุงเทพฯ เดินทางเข้ามาทำบุญประจำปี ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการของเราให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับงานบ้านเด็กกำพร้า จากนั้น ตัวแทนผู้บริหารได้มอบปัจจัยสมทบเป็นทุนการศึกษารวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค หลากหลายรายการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ และท้ายสุดแขกของเรายังได้ทำความรู้จักกับเด็กวัยทารกในห้องเด็กอ่อนด้วย



▲ แม้จะเป็นวันหยุดแต่ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะกราฟิก คอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้สละเวลาพักผ่อนเดินทางจากพานทอง ชลบุรี มาเยี่ยมเยียนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ซึ่งทางคณะยังได้สัมผัสบรรยากาศในห้องเด็กอ่อนในช่วงสั้นๆ ตลอดจนบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในความดูแลของบ้านด้วย ในนามของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอขอบพระคุณทุกท่าน และเป็นพิเศษสำหรับอาจารย์เกษราพร วิวัฒน์ขอความสุขสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคลเป็นของทุกท่าน ตลอดจนกิจการของวิทยาลัย อี.เทค มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าสืบไปค่ะ/ครับ



▲ บ้านเด็กกำพร้า พัทยา มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ เมืองพัทยา นำโดย สม. โน้ต หรือคุณณัฐธยาน์ สุทธิธำรงสวัสดิ์ ซึ่งเข้ามามอบความสุขให้กับสมาชิกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางการแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็น อ้อมกอดอันอบอุ่นสำหรับน้องๆ วัยทารกตลอดจนการแสดงศิลปะการควงระบองอันน่าทึ่งสำหรับเด็ก รุ่นโต รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง แล้วมาเยี่ยมพวกเราอีกนะค่ะ/ครับ

▶ เปิดโลกทัศน์ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว..กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาประจำปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน คณะครู และอาสาสมัคร รวม 35 คน พร้อมด้วยคณะของสโมสรโรตารีพีนิคซ์ พัทยา นำโดยมิสเตอร์ซิกฟรีด บอร์เชิธเข้าร่วม ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ถือเป็นการเปิดโลกกว้างสำหรับน้องๆ เด็ก ต่อยโอกาสเหล่านี้ได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ ที่มีถิ่นกำเนิดจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ช้าง เสือ สิงโต ยีราฟ ฮิปโปโปเตมัส ลิง และนกหายาก ตลอดจนชมการแสดงความสามารถของสัตว์ ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมการป้อนอาหารสัตว์และสัมผัสสัตว์บางชนิดอย่างใกล้ชิด โดยคุณครูได้สอดแทรกบทเรียนไปด้วยตลอดการเดินทางทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมิสเตอร์ซิกฟรีดและคณะจากสโมสรโรตารีพีนิคซ์ พัทยา เป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษในวันนี้ค่ะ/ครับ



▶ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก Assumption University Car Club และ Assumption University Bikers กว่า 40 คน นำโดยนายชัยชนะ รักษาศรี ซึ่งจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โอกาสวันพ่อแห่งชาติ และไวโรภาสการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหลังจากได้รับชมวิถีทัศน์แนะนำองค์กรและรับฟังบรรยายสรุปจากคุณเปมิภา นาคสนธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ของเราแล้ว ทีมแขกได้เข้าเยี่ยมห้องเด็กอ่อนและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ขอได้รับการขอบคุณจากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ขอขอบคุณคุณชัยชนะ สำหรับการประสานการจัดกิจกรรม ขอความรื่นเริงพระราช สุขภาพที่ดี ความสำเร็จในการศึกษาและในชีวิต จงเป็นของทุกท่าน...



▶ “แต่เธอ...ด้วยรัก” บรรดาเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอขอบพระคุณชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยาและทุกท่านทุกชมรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับความรักและความปรารถนาดี โดยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรชมรมในเมืองพัทยาคั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาหญ้าเทียมมาคาร์ทูเอฟซี เมืองพัทยา และมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียนของบ้านเด็กกำพร้าหลังนี้ โอกาสนี้คุณครูได้พาตัวแทนเด็กรับมอบทุนจากคุณรัตนชัย สุทธิเดชาชัย รองประธานสภา เมืองพัทยา และประธานคณะกรรมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ขอความสุขความเจริญและพรน่านับการในชีวิตเป็นของทุกท่านเสมอค่ะ/ครับ